

QUỲNH PHỤ

97,2% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Năm 2022, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được nâng cao chất lượng...

phổ đạt chuẩn văn hóa, tăng 0,4% so với năm 2021. Toàn huyện có 235 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, 240 câu lạc bộ thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các tầng lớp nhân dân...

chú trọng thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông tại các xã, thị trấn...

TÚ ANH

Kết nạp mới 2.013 đoàn viên

Năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ đã phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLD); đồng thời, chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLD. Trong năm, Liên đoàn Lao động huyện trao 1.740 suất quà cho đoàn viên, NLD có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết với số tiền trên 656 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, động viên và trao hàng nghìn suất quà cho đoàn viên, NLD bị nạn lao động, gặp khó khăn trong tháng công nhân với số tiền lên đến hàng tỷ đồng; xây dựng 3 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở với số tiền 120 triệu đồng;

suất quà cho đoàn viên, NLD có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết với số tiền trên 656 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, động viên và trao hàng nghìn suất quà cho đoàn viên, NLD bị nạn lao động, gặp khó khăn trong tháng công nhân với số tiền lên đến hàng tỷ đồng; xây dựng 3 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở với số tiền 120 triệu đồng;

thành lập 3 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 2.013 đoàn viên. Năm 2023, các cấp công đoàn trong huyện tập trung chăm lo, bảo đảm việc làm, đời sống cho đoàn viên, NLD; tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở và công đoàn huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phấn đấu hoàn thiện và vượt các chỉ tiêu đề ra...

Người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ



Công an huyện Quỳnh Phụ kiểm đếm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo do người dân tự nguyện giao nộp.

Trong đợt cao điểm vận động, thu hồi, phong tỏa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo diễn ra từ ngày 15/11/2022, Công an huyện Quỳnh Phụ tích

cực phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện, chỉ đạo công an các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm Luật số 14/2017/QH14 của Quốc hội

về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nắm chắc tình hình tại cơ sở, đến nay Công an huyện Quỳnh Phụ đã vận động nhân dân giao nộp 40 quả lựu đạn, 6 đầu đạn pháo, 6 viên đạn các loại, 3 súng tự chế, 15 vũ khí thô sơ, 1kg pháo tự chế...

Từ nay đến trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công an huyện Quỳnh Phụ tiếp tục chỉ đạo công an các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, pháo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương trong huyện để người dân yên tâm vui xuân, đón tết.

ANH THƠ

Trao 11 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức trao 11 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, vượt khó vươn lên trong học tập. Mỗi suất học bổng trị giá 3.250.000 đồng, do Hội VNED (Pháp) tài trợ thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Đây là nguồn động viên, khích lệ về vật chất và tinh thần nhằm giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh vượt khó khăn, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

HỒNG GIA

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ được chi trả 2 tháng liền

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa có thông báo về việc thực hiện chi lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và tháng 2/2023.

Theo đó, cơ quan BHXH sẽ thực hiện chi lương hưu và trợ cấp BHXH của tháng 1 và tháng 2/2023 vào cùng 1 kỳ chi trả của tháng 1/2023. Thời gian chi trả tại điểm thuộc xã, phường, thị trấn sẽ bắt đầu từ ngày 4/1/2023 đến hết ngày 11/1/2023. Tại điểm chi trả thuộc cơ quan bưu điện,

thời gian chi trả sẽ bắt đầu từ ngày 12/1/2023 đến hết ngày 20/1/2023. Đối với người hưởng nhận tiền qua tài khoản ATM, cơ quan BHXH sẽ thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của người hưởng xong trước ngày 6/1/2023. Trường hợp người hưởng già yếu, có đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đi đến các điểm chi trả để nhận tiền, BHXH tỉnh phối hợp với cơ quan bưu điện bố trí nhân lực chi trả tại nhà cho người hưởng.

DUY TUNG

Giải bóng rổ thanh thiếu niên các câu lạc bộ tỉnh Thái Bình lần thứ IV

Trong 2 ngày 1 - 2/1, Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức giải bóng rổ thanh thiếu niên các câu lạc bộ tỉnh Thái Bình lần thứ IV năm 2022.

Tham gia giải có 12 câu lạc bộ bóng rổ trong tỉnh với gần 100 vận động viên (trong đó nhiều vận động viên trẻ, triển vọng ở các trường THPT, đại học). Đối với nữ thi đấu theo hình thức vòng tròn 1 lượt tính điểm, 2 đội có điểm cao nhất vào chung kết; nam thi đấu theo thể thức chia bảng, vòng tròn 1 lượt tính điểm trong bảng, chọn nhất, nhì mỗi bảng và chung kết. Với chất lượng chuyên

môn, lực lượng vận động viên giữa các câu lạc bộ đồng đều, giải đấu đã có nhiều trận cầu đẹp mắt. Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba và giải vận động viên xuất sắc nhất ở các nội dung thi đấu nam, nữ.

Qua 4 lần tổ chức, giải đấu đã tạo điều kiện cho các vận động viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao học đường. Đây cũng là dịp để phát hiện, ươm mầm những tài năng thể thao cho tỉnh.

QUẬN PHƯƠNG



An ninh trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ tết dương lịch được bảo đảm

Do chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự và giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng nên trong 3 ngày nghỉ tết dương lịch 2023 (từ ngày 31/12/2022 - 2/1/2023), tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được bảo đảm ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm cũng như không xảy ra cháy, nổ, ngộ độc thực phẩm...

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, trong 3 ngày nghỉ tết dương lịch trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1 người chết. Giao thông đường thủy được bảo đảm an toàn, không xảy ra tai nạn giao thông. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 63 trường hợp vi phạm Luật Giao thông

đường bộ; phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước 207 triệu đồng; tạm giữ 15 phương tiện, tước 21 giấy phép lái xe các loại. Các lỗi vi phạm chủ yếu như điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, tránh vượt sai quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông...

NGUYỄN THỜI

Được phẩm Tâm Bình tổ chức "Tết nhân ái 2023" cho đồng bào vùng cao

Xín Cái là một xã vùng biên xa xôi, khí hậu khắc nghiệt, đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt, đặc biệt là y tế và giáo dục.

Thấu hiểu sự vất vả của người dân nơi đây, Công ty Dược phẩm Tâm Bình đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang thực hiện chương trình "Tết nhân ái" với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực. Trong khuôn khổ chương trình, Dược phẩm Tâm Bình đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà tết gồm tiền mặt, chăn ấm, nhu yếu phẩm... cho 500 hộ gia đình. Bên cạnh đó, Công ty còn tài trợ kinh phí 40 triệu đồng xây nhà cho hộ gia đình ông Cứ Mí Cây gồm 17 người chuyển từ khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Nhân dịp này, cùng với chính quyền địa phương, Công ty đã đến thăm hỏi, trao quà cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Tổng chi phí cho các hoạt động này là 300 triệu đồng. Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Xín Cái, Dược phẩm Tâm Bình đã tài trợ 125 triệu đồng xây

dựng thư viện sách phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh. Ngoài ra, Công ty tặng áo ấm và nhiều đồ dùng học tập, sách vở... cho các em học sinh, đồng thời trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Phát biểu tại chương trình từ thiện, Dược sĩ Lê Thị Bình, TGD Công ty Dược phẩm Tâm Bình cho biết: "Xác định phát triển bền vững phải gắn liền với trách nhiệm xã hội, hàng năm Dược phẩm Tâm Bình luôn dành một phần ngân sách cho các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn. Tôi hy vọng rằng, những đóng góp thiện tâm của Dược phẩm Tâm Bình sẽ phần nào giúp bà con Xín Cái đón một cái tết đủ đầy, khích lệ các em học sinh nỗ lực học tập".

Thiếu tá Mua Mí Cây - Chính ủy Đồn Biên phòng Xín Cái chia sẻ: "Vi điều kiện ở vùng sâu vùng xa, đi lại khó khăn nên bà con trong bản ít khi được khám chữa bệnh. Do đó, chúng tôi rất vui khi được phối hợp cùng Dược phẩm Tâm Bình tổ chức



Công ty Dược phẩm Tâm Bình trao quà tết cho người dân.

chương trình này. Bà con ai nấy đều phấn khởi đến rất sớm buổi khám bệnh và nhận quà. Có thể nói, đây là hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực cho người dân xã Xín Cái, nhất là khi tết Nguyên đán đang cận kề". Về phía Trường PTDTBT Tiểu học Xín Cái, thầy giáo Đỗ Văn Long, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: "Những món quà nghĩa rất thiết thực với thầy và trò Trường PTDTBT Tiểu học Xín Cái. Đặc biệt, thư viện sách ra đời sẽ hỗ trợ hơn 900 học sinh của

trường được tiếp cận với nguồn kiến thức mà trước đây các em chưa có điều kiện biết tới. Từ đó phát triển văn hóa đọc trong các em. Đây là nguồn động viên to lớn về tinh thần và vật chất giúp các em học tập tốt hơn. Nhà trường cảm kết sẽ sử dụng đúng mục đích, quy định và hiệu quả sự ủng hộ của Công ty".

Thành lập năm 2010, ngoài các sản phẩm chất lượng, uy tín như: Đại tràng Tâm Bình, Viên khốp Tâm Bình, Mỡ máu Tâm Bình, Bỏ gan Tâm Bình... sẽ hỗ trợ hơn 900 học sinh của

Bình cũng gắn liền với nhiều hoạt động từ thiện nổi bật như: "Tết vì người nghèo", xây cầu nhân ái, khám chữa bệnh miễn phí, hiến máu nhân đạo... Tinh thần "Tuơng thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách" đã trở thành một nét đẹp văn hóa của Công ty suốt hơn 10 năm hình thành và phát triển.

Trong thời gian tới, Dược phẩm Tâm Bình sẽ nối dài những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, đưa người Tâm Bình đến những nơi cần giúp đỡ trên mọi miền Tổ quốc.

HOÀNG LANH

HƯNG HÀ...

(Tiếp theo trang 1)

văn hóa thể thao, tăng cường công tác quản lý di tích, quản lý tổ chức lễ hội, phát huy giá trị của di sản văn hóa nhằm phát triển đồng bộ các hoạt động của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

\* Năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo thực hiện hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ. Trong năm, các cấp hội tin cậy với các ngân hàng cho 6.096 hội viên vay vốn với dư nợ trên 342.120 triệu đồng; tiếp tục duy trì hiệu quả phong trào tương trợ giúp đỡ, đã có 963 hội viên tiết kiệm cho chị em vay số tiền 2,5 tỷ đồng; hỗ trợ đào tạo nghề cho 696 lao động; hỗ trợ 124 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; ra mắt 42 mô hình "Biển rác thành tiền", 40 mô hình "Mẹ đỡ đầu"; duy trì hoạt động mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm, hũ gạo tình thương, cặp lá yêu thương...

Năm 2023, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua: Xây dựng người phụ nữ Thái Bình thời đại mới; xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"; phụ nữ vun đắp giá trị gia đình Việt Nam và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như hỗ trợ phụ nữ sáng tác khởi nghiệp; xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt công tác bảo hiểm, bảo vệ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả...

TỔ CHỨC...

(Tiếp theo trang 1)

Tại chương trình, 196 suất quà đã được trao cho công nhân lao động của các công ty thuộc khu công nghiệp Phúc Khánh, trong đó 8 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 1.300.000 đồng; 188 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 800.000 đồng.

CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ Phục vụ tra cứu tài liệu cho 485 tổ chức, cá nhân

Năm 2022, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại 7 cơ quan, đơn vị, nội dung tập trung vào việc chấp hành các quy định của Nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức, các quy định của ngành.



Cán bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tra cứu tài liệu lưu trữ qua hệ thống quản lý tài liệu điện tử.

Sau mỗi đợt kiểm tra, Chi cục đều tham mưu Sở Nội vụ thông báo kết quả kiểm tra gửi các cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục hạn chế, tồn tại. Công tác thu thập, bảo quản, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ được thực hiện đạt nhiều kết quả. Chi cục đã tổ chức thu tài liệu theo Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 7/2/2022 của UBND tỉnh và để án số hóa tài liệu vào kho lưu trữ lịch sử tỉnh. Công tác bảo quản hồ sơ, tài liệu luôn được quan tâm, chú trọng. Công tác bảo vệ tài liệu trong kho lưu trữ lịch sử được kiểm tra thường xuyên... Năm 2022, Chi cục đã phục vụ tra cứu tài liệu cho 485 tổ chức, cá nhân, gồm 694 hồ sơ, 2.000 trang văn bản, trong đó chứng thực 536 hồ sơ, 1.608 trang văn bản. Đã thực hiện rà soát, thay bia hồ sơ, hộp tài liệu trong kho lưu trữ lịch sử được 318 hộp, 4.645 hồ sơ; thực hiện số hóa được 2.260 hồ sơ, 100.025 trang văn bản...

Năm 2023, Chi cục chú trọng sưu tầm tài liệu quý hiếm bổ sung vào kho lưu trữ lịch sử; thực hiện để án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và để án số hóa tài liệu tại kho lưu trữ lịch sử; triển khai thu tài liệu của 5 cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử năm 2023; tổ chức quản lý, bảo quản tốt kho lưu trữ lịch sử, phục vụ yêu cầu nghiên cứu, khai thác hồ sơ, tài liệu của các tổ chức, công dân...

HÀ ANH

(Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ)

Advertisement for COVID-19 services. Text: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398. Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 2/1. Thế giới: Hơn 665,3 triệu người đã mắc Covid-19. Việt Nam: Số ca mắc Covid-19 mới, bệnh nhân nặng giảm. Hotline: 1800 9402 - 0227.3831.398.